

Tinh Cao

Thứ Tư sau Chúa Nhật II Mùa Chay

Bài Đọc I: Gr 18, 18-20

"Hãy đi n, và chúng ta hành h nó".

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Thiên h nói r ng: "Các ng i hãy đi n và chúng ta tìm cách ch ng i Giêrêmia: vì t t không thi u l lu t, ng i khôn ngoan không thi u i ch b o, tiên tri không thi u i gi ng d y! Hãy đi n, chúng ta hãy dùng i nói mà t cáo nó và đ ng đ ý đ n các i nó d y".

L y Chúa, xin l u tâm đ n con, và nghe ti ng quân thù c a con! Làm lành mà ph i g p d sao, vì h đào l chôn con? Xin Chúa hãy nh i con đã đ ng tr c nhan thánh Chúa đ bi n h cho h , Chúa đã ngoi gi n h .

Đó là i Chúa.

Đáp Ca: Tv 30, 5-6. 14. 15-16

Đáp: L y Chúa, xin c u s ng con theo l ng t bi c a Chúa (c. 17b).

X ng: 1) Chúa đ n con xa i dò chúng ng m tr ng ra đ h i con, vì Ngài là ch con n ng

náu. Con phó thác tâm hồn trong tay Chúa; lạy Chúa, lạy Thiên Chúa trung thành, xin cứu chữa con. - Đáp.

2) Con đã nghe thầy lũ đông bàn tán, nói sấm sét gieo nông khắp đôi nài; cùng một lúc, chúng tôi khắp phần đời con; chúng đã âm mưu sát hại mình con. - Đáp.

3) Phần con, lạy Chúa, con tin cậy Ngài, con kêu lên: Ngài là Thiên Chúa của con! Vì mình con trong tay Ngài, xin cứu giúp con khỏi tay quân thù và nhúng nhọ bôi nhọ. - Đáp.

Câu Xin nguyện Trước Phúc Âm: Ge 2, 12-13

Chúa phán: "Vậy tất cả các ngươi hãy thốt lòng quay về với Ta, vì Ta nhân hậu và từ bi".

Phúc Âm: Mt 20, 17-28

"Họ đã lên án tử cho Người".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, đem riêng mình hai môn đồ đi theo. Đột nhiên, Người nói với họ: "Này chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp cho các vị thẩm phán và luật sĩ. Người ta sẽ lên án tử cho Người, sẽ nộp Người cho dân ngoại để chúng nhào báng, đánh đòn, rồi treo Người lên thập giá, nhưng đến ngày thứ ba, Người sẽ sống lại".

Bấy giờ bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp Người. Bà sắp mình xưng lạy Người, có ý xin Người đi u chi đó. Người hỏi: "Bà muốn gì?". Bà thưa lại: "Xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đầu bên hữu, một đầu bên trái Ngài, trong Nước Ngài". Chúa Giêsu đáp lại: "Các ngươi không biết đi u các ngươi xin. Các ngươi có thể xưng chén mà ít nữa

đây Ta sắp uống chạng?" Họ nói với Ngài: "Thưa đấng". Ngài bảo họ: "Vậy các ngài sẽ uống chén của Ta, còn việc ngài bên hữu hay bên trái, thì không thuộc quyền Ta ban, nhưng Cha Ta đã chuộc n cho ai, thì ngài sẽ y như đấng". Nghe vậy, mẹ ngài kia tỏ ra bất bình với hai anh em: Chúa Giêsu gọi họ là mẹ ngài mà bảo: "Các con biết thế lãnh của các dân tộc thì thế ng trở hữu và những ngài làm nên thì hành quyền trên họ. Vì vậy các con thì không đấng thế. Trong các con, ai muốn làm nên, thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu trong các con, thì hãy làm tôi tớ các con. Cũng như Con Ngài đi đến không phục vụ đấng ngài ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều ngài".

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM: BẠN VÀ TÔI CẦN SỰ NG PHỤC VỤ THA NHÂN

"Môn đấng cần phục vụ hân hoan đấng nên giống như Thầy mình và tôi tớ đấng nên giống như chủ mình" (Mathêu 10:25).

Ngày Thứ Tư trong Tuần 2 Mùa Chay hôm nay, Bài Phúc Âm đấng Thánh ký Mathêu trình thuật lời 4 sứ kiện liên, thế nhất là sứ kiện Chúa Giêsu tỏ ra cho riêng các môn đấng biết về cuộc vớ t qua của Ngài, thế hai là sứ kiện bà mẹ của cặp anh em tông đấng Giacôbê và Gioan đấng xin với Chúa Giêsu cho hai ngài con của bà mẹ đấng ân, thế ba là sứ kiện Chúa Giêsu đáp lời lời yêu cầu xin đấng ân của ba mẹ con này, và thế bốn là sứ kiện Chúa Giêsu huân d cho chung các tông đấng nhân biết cần xin đấng ân y.

Thế nhất là sứ kiện Chúa Giêsu tỏ ra cho riêng các môn đấng biết về cuộc vớ t qua của Ngài, bài Phúc Âm hôm nay thuật lời rợng: "Này chúng ta lên Giêrusalem và Con Ngài sẽ bị nộp cho các thế thế ng thế và luật sĩ. Ngài ta sẽ lên án thế cho Ngài, sẽ nộp Ngài cho dân ngo ngài đấng chúng họ o báng, đánh đòn, rồi treo Ngài lên thế p giá, nhưng đấng ngày thế ba, Ngài sẽ sống lại".

Thế hai là sứ kiện bà mẹ của cặp anh em tông đấng Giacôbê và Gioan đấng xin với Chúa Giêsu cho hai ngài con của bà mẹ đấng ân: "Bây giờ bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đấng g p Ngài. Bà sắp mình xuống y Ngài, có ý xin Ngài đi u chi đó. Ngài họ: 'Bà mẹ n gì'. Bà ta thế họ: 'Xin Ngài hãy truy n cho hai con tôi đây đấng ngài mẹ đấng bên hữu, mẹ đấng bên trái Ngài, trong Nợ c Ngài'".

Thứ ba là số kiền Chúa Giêsu đáp lại lời yêu cầu xin đức ân của ba mẹ con này: "Chúa Giêsu đáp lại: 'Các người không biết đi đâu các người xin. Các người có thể uống chén mà ít nữa đây Ta sắp uống chăng?' Họ nói với Người: 'Thưa đức'. Người bảo họ: 'Vậy các người sắp uống chén của Ta, còn việc người bên hồ hay bên giếng, thì không thuộc quyền Ta ban, nhưng Cha Ta đã chuộc bạn cho ai, thì người ấy mới được'".

Thứ bốn là số kiền Chúa Giêsu huấn dụ chung các tông đồ nhân biệt của xin đức ân này: "Nghe vậy, mọi người kia hãy ra bắt bình với hai anh em: Chúa Giêsu gọi họ mà bảo: 'Các con biết thế lãnh của các dân tộc thì thế ng trệ họ và những người làm họ thì hành quyên trên họ. Vì các con thì không được thế. Trong các con, ai muốn làm họ, thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu trong các con, thì hãy làm tôi tớ các con. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người'".

Giáo Hội chọn bài Phúc Âm hôm nay, căn cứ vào chi tiết hòng chung của phụng vụ với Chúa trong ngày, thì số kiền này bắt đầu trong 4 số kiền bài Phúc Âm không phải là số kiền việc yêu cầu của 3 mẹ con hai anh em tông đồ Giacôbê và Gioan, mà là số kiền 1 và 4 liên quan đến chính số phận của Chúa Kitô, là Đấng, như Người khẳng định trong câu kết của bài Phúc Âm: "đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người", đúng như lời Người tiên báo ở đầu bài Phúc Âm với bạn thân Người: "Con Người sắp nộp cho các vị thẩm phán và luật sư. Người ta sẽ lên án tử cho Người, sắp nộp Người cho dân ngoại để chúng họ o báng, đánh đòn, rồi treo Người lên thập giá, nhưng đến ngày thứ ba, Người sẽ sống lại".

Đúng thế, chính vì "Tôi tự ý bỏ số sống mình đi để lấy nó lại" (Gioan 10:17), chết cho chung Mùa Chay bao gồm cả Tuần Thánh, mà Người "đã tự ý bỏ số sống mình đi", rồi chết, "Con Người sắp nộp cho các vị thẩm phán và luật sư. Người ta sẽ lên án tử cho Người, sắp nộp Người cho dân ngoại để chúng họ o báng, đánh đòn, rồi treo Người lên thập giá", không phải để hoàn toàn và vĩnh viễn bỏ họ đi, bỏ tiêu tan, bỏ số đời họ, trái lại "để lấy nó lại", rồi chết: "nhưng đến ngày thứ ba, Người sẽ sống lại", tức để tỏ mình ra là Thiên Chúa hòng sống, bắt đi, Đấng đã hóa thân làm người và chiền thế giới lại và sống chết, như đó, qua nhân tính của mình, thông ban số sống thần linh và Thánh Linh của Người, cho Giáo Hội "được sống và là số sống viên mãn" (Gioan 10;10).

Giáo Hội được thừa hưởng số sống viên mãn này của Chúa Kitô Phục Sinh, nhất là sau Bí ẩn Cỗ Thánh Thứ hai Hiên Xuân ở Giêrusalem trong Ngày Lễ Ngũ Tuần mà các tông đồ là nền tảng

của Giáo Hội (xem Epheso 2:20), vậy để có thể hoàn thành sự việc làm chứng nhân tiên khởi của mình, Giáo Hội nói chung, qua các tông đồ bầy gi, cũng cần phải được thông phần vào cuộc vượt qua của Thầy các vị và với Thầy của các vị, bởi "tôi thì không hèn ch và môn đệ không hèn Thầy. Môn đệ cần phải hân hoan được nên giống như Thầy mình và tôi thì được nên giống như chính mình" (Mathêu 10:24-25).

Đó là lý do, bài Phúc Âm hôm nay còn bao gồm cả sự kiện 3 môn con của cặp anh em tông đồ Giacôbê và Gioan, những con người, cho dù sau khi nghe thấy Chúa Giêsu báo trước về cuộc vượt qua kinh hoàng khi phải của Ngươi, ngoài sự công nhận và lòng mong mỏi của các vị cũng là của chính đấng chúng Do Thái, đã dám dấn thân theo Ngươi và bầy vị của sự sàng "uống chén" của Ngươi và với Ngươi, không sợ, như đó hai vị tông đồ này đã hiển thị đúng như lòng mong mỏi của Chúa Giêsu: "Môn đệ cần phải hân hoan được nên giống như Thầy mình và tôi thì được nên giống như chính mình" (Mathêu 10:25).

"Với các người sự uống chén của Ta, còn vị của người bên hữu hay bên trái, thì không thuộc quyền Ta ban, nhưng Cha Ta đã chuộc n cho ai, thì người ấy mới được". Lời Chúa Giêsu nói đây để đáp lại tinh thần dấn thân tham phần vào cuộc vượt qua của Ngươi và với Ngươi không phải chỉ là một lời có vẻ thoái thác quyền hạn của Ngươi mà là, một nghĩa sâu xa nào đó, ám chỉ đến sự phần được biệt của riêng hai vị tông đồ là "những đấng con sự xét" này (xem Marco 3:17) đã được "Cha Ta chuộc n b" rồi, để "Thầy ở đâu các con cũng được ở đó với Thầy" (Gioan 14:3).

Theo khách quan thì thái độ và hành động của ba môn con như vị tông đồ Giacôbê và Gioan có vẻ như ham danh, nhưng không nghĩ lại họ phải Chúa Kitô, Đấng đã tiết lộ về mục đích vượt qua của Ngươi cho các môn đệ 3 môn, môn đệ thì các vị chứng hiển u gì nên can gián Ngươi (xem Marco 8:31-33), môn đệ hai thì dù không hiển u cũng không dám hèn (xem Marco 9:31-32), nhưng môn đệ ba lại có 2 môn đệ dám dấn thân theo Ngươi như hai anh em tông đồ Giacôbê và Gioan, đấng Ngươi đã hứa cho họ được toại nguyện, và chỉ: "Được các con sự uống chén của Thầy".

Thật vậy, cuối cùng, cả hai vị tông đồ này đều được toại nguyện: Tông đồ Gioan là người môn đệ được người bên phải Ngươi khi vị này trở thành người môn đệ duy nhất được đứng gần chân thập giá của Ngươi (xem Gioan 19:26), và tông đồ Giacôbê là người môn đệ được người bên trái Ngươi khi vị này trở thành vị đầu tiên trong các tông đồ và ở Giêrusalem như Ngươi (xem Tông Vụ 12:2).

Sự phần của Chúa Kitô, với Ngôn Sự chính yếu và từ hữu được Thiên Chúa sai đến trên gian nan của dân Do Thái, cũng như sự phần làm ngôn sứ như Thầy và với Thầy của các tông đồ nói chung

và cŭa 2 ngŭng i môn đŭ là nhŭng đŭa con sŭm xét Giacôbê và Gioan trong bài Phúc Âm hôm nay nói riêng, đã đŭc báo trŭc nŭi các vŭ tiên tri, ngŭn sŭ ngày xŭa trong lŭch sŭ dân Do Thái, mà tiên tri Giêrêmia trong Bài Đŭc 1 hôm nay là tiêu biŭu đŭi n hình, nhŭ chính vŭ tiên tri này bày tŭ:

"Thiên hŭ nói rŭng: 'Các ngŭng i hãy đŭn và chúng ta tìm cách chŭng lŭi Giêrêmia: vì tŭ tŭ không thiŭ u lŭ luŭt, ngŭng i khôn ngoan không thiŭ u lŭi chŭ bŭo, tiên tri không thiŭ u lŭi giŭng đŭy! Hãy đŭn, chúng ta hãy dùng lŭi nói mà tŭ cáo nó và đŭng đŭ ý đŭn các lŭi nó đŭy'. Lŭy Chúa, xin lŭu tâm đŭn con, và nghe tiŭng quân thù cŭa con! Làm lành mà phŭi gŭp đŭ sao, vì hŭ đŭo lŭ chŭn con? Xin Chúa hãy nhŭ lŭi con đã đŭng trŭc nhan thánh Chúa đŭ biŭn hŭ cho hŭ, Chúa đã ngŭi giŭn hŭ".

Đúng thŭ, sŭ phŭn cŭa các vŭ ngŭn sŭ đŭc Thiên Chúa sai đŭn đŭ truyŭn đŭt sŭ thŭt là ý muŭn tŭi hŭ cŭa Ngŭi, bao gŭm cŭ chính Con cŭa Ngŭi là Chúa Giêsu Kitô, nhŭ đŭ ngŭn cŭa bài Phúc Âm Thŭ Sáu tuŭn này sŭ cho thŭy, đŭu cŭm thŭy sŭ phŭn bŭt hŭ nh cŭa mình, đó là "làm lành mà phŭi gŭp đŭ": "làm lành" ŭ chŭ "con đã đŭng trŭc nhan thánh Chúa đŭ biŭn hŭ cho hŭ, Chúa đã ngŭi giŭn hŭ", "mà phŭi gŭp đŭ" ŭ chŭ "hŭ đŭo lŭ chŭn con".

Bŭi thŭ, mŭt trong nhŭng đŭu hiŭu chŭc chŭn nhŭt và chân thŭt nhŭt đŭ thŭy đŭc ai là ngŭn sŭ thŭt sŭ cŭa Thiên Chúa và đŭc Thiên Chúa sai đŭn đó là sŭ phŭn "làm lành mà phŭi gŭp đŭ" cŭa hŭ, bŭi hŭ loan truyŭn sŭ thŭt, mŭt sŭ thŭt tŭ bŭn chŭt có sŭc giŭi phóng (xem Gioan 8:32) nhŭng lŭi là sŭ thŭt phŭ phàng làm mŭt lòng, gây phŭn kháng và trŭ đŭp, nhŭng chính sŭ phŭn bŭt hŭ nh này đã chŭng thŭc cho vai trò ngŭn sŭ cŭa hŭ cũng nhŭ cho sŭ đŭp cŭ đŭ tŭ hŭ, chŭ hŭ không phŭi là nhŭng thŭ tiên tri giŭ, kitô giŭ, mŭ dân, sŭ dân, sŭ sŭ thŭt, nên không bao giŭ bŭ hoŭn nŭn, trái lŭi, còn đŭc quŭn chúng mŭ mŭn, tôn sùng nhŭ thŭn tŭng cŭa thŭ gian!

Tuy nhiên, đŭ có thŭ chu toàn vai trò ngŭn sŭ đích thŭc cŭa mình, thành phŭn thiên sai cŭn phŭi có mŭt niŭm tin tŭng mãnh liŭt vào chính Đŭng đã sai mình, bŭng nhŭng cŭm nhŭn thŭn linh và tâm tình siêu nhiên nhŭ trong Bài Đáp Ca hôm nay:

1) Chúa đŭn con xa lŭi i dò chúng ngŭm trŭng ra đŭ hŭi con, vì Ngŭi là chŭ con nŭng nŭu. Con phó thác tâm hŭn trong tay Chúa; lŭy Chúa, lŭy Thiên Chúa trung thành, xin cŭu chŭa con.

2) Con đã nghe thŭy lŭ đŭng bàn tán, nŭi sŭ sŭt gieo nŭng khŭp đôi nŭi; cùng mŭt lúc, chúng tŭ

hãy phụng dưỡng cha mẹ; chúng đã âm mưu sát hại mẹ con.

3) Phụng dưỡng cha mẹ, lạy Chúa, con tin cậy Ngài, con kêu lên: Ngài là Thiên Chúa cha con! Vì mẹ con đang trong tay Ngài, xin cứu giúp con khỏi tay quân thù và nhúng nhọ khỏi bách hại.

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL. Nếu có thể xin nghe chia sẻ theo cảm hứng hôm nay là để chia sẻ trên

MC-TuanII-4.mp3

--